

เกษตรโมเดิร์น 2

ชาวบ้าน

ปีที่ 17
432

www.moticen.co.th

ปีที่ 20 ฉบับที่ 432 : 1 มิถุนายน 2551 ราคา 40 บาท



ความสุขกับต้นไม้

หลังเกษียณ ของ
สมบุรณ์ สุทธิพงษ์



ไม้สักสวนป่า

ราคาแพงกว่าทองคำ

จริงหรือ...?



ปลาสวยงาม

สร้างเงิน สร้างความสุข
ที่ปทุมธานี



ฟาร์มนางาม

มีไก่เนื้อคุณภาพ



ปลาปุง เมืองน่าน เพาะเลี้ยงได้แล้ว



ลาบราดอร์

ดูบล้อไต้หวัน

แห่งบ้านพัฒนาการเฮาส์

● แอปซิฟิคา บอก ข้าวโพดหวาน ตลาดยิ่งกว้าง ● มทร. ศรีวิชัย มีเครื่องย่อยฟางข้าว

คำเตือน: การกินสุราเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเมื่อก่อนสกลสัมปณัญ:



มิตรภาพที่ดี... สัมได้ยาก

1๖๕5สิงห์ 1๖๕5สิง

จาก อันดับความฉลาดแสนรู้ของสุนัข ที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ The Intelligence of Dogs

พบว่าเจ้าสุนัขแสนฉลาดในอันดับต้นๆนั้น ล้วนเป็นสุนัขสายพันธุ์ยิวคณียุคที่คนไทยคุ้นเคยไล่ลำดับมาตั้งแต่ บอร์เดอร์ คอลลี, พูเดิ้ล, อัลเชเชียน, โกลเด้น รีทรีฟเวอร์, โดเบอร์แมน, เซทแลนด์ สตีพด็อก ...

และสุนัขอีกสายพันธุ์ที่ถูกจัดอันดับความฉลาดอยู่ในลำดับที่ 7 ก็คือ ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ (Labrador Retriever) สุนัขขนาดกลางที่คุ้นเคยกันในฐานะของสุนัขช่วยคนตาบอด และผู้ช่วยสังคม ในการใช้ความสามารถในการดม ช่วยตำรวจค้นหาวัตถุระเบิด และยาเสพติด

ด้วยความสามารถเฉพาะสายพันธุ์รวมกับรูปร่างลำสัน ขนสั้นทงหนาเหมาะกับการเลี้ยงในสภาพอากาศร้อน จึงไม่ใช่เรื่องยากที่สุนัขพันธุ์นี้จะครองใจคนรักสุนัขจำนวนมาก เช่นเดียวกับ คุณเอธิชชี ศิริโชค หรือ คุณต่อ ผู้หลงเสน่ห์เจ้าสุนัขลาบราดอร์ ตั้งแต่มายังไม่เป็นที่แพร่หลายในเมืองไทย

"20 กว่าปีก่อนผมเห็นฝรั่งข้างบ้านเลี้ยงอยู่ตัวหนึ่ง เห็นว่าเป็นสุนัขที่ค่อนข้างตัวใหญ่ ลำ ผมชอบสุนัขตัวใหญ่ทุกตัว ผมเลยได้ไปเล่นมันจริงๆ ครั้งที่ไปเรียนต่อที่อเมริกา ตอนนั้นก็ทำงานร้านอาหารด้วย เห็นลูกค้าฝรั่งที่มาทานอาหารในร้านจึงลาบราดอร์มาด้วยเป็นคู่ ผมก็ไปยืนมอง เห็นเลยว่าเขาดูฉลาด นั่งนิ่งรออยู่หน้าร้าน เข้าไปเล่นด้วยก็ได้ ผมเลยถามเจ้าของไปว่าฝึกอะไรหรือเปล่า เขาก็บอกไม่ได้ฝึก มันแสดงให้เห็นว่าลาบราดอร์ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงเรียนฝึก มีความฉลาดค่อนข้างเยอะ และเป็นสุนัขที่อยู่ในระเบียบวินัยสูง จึงรู้สึกประทับใจตรงนั้น แต่พอ

เทคโนโลยี สัตว์เลี้ยง
สุรानी หับทอง
uraneer@matichon.co.th

“ลาบราดอร์” ตูบหล่อ แสนรู้ แห่งบ้าน “พัฒนาการเฮาส์”



คุณเอธิชชี ศิริโชค



กลับมาก็ไม่มีโอกาสที่จะเลี้ยงสุนัขอะไรจนกลับมามือเมืองไทยได้ 2 ปี เพื่อซื้ออเมริกาที่ชื่อมากฝาก เพราะรู้ว่าผมชอบ มันเริ่มจุดเริ่มแรกที่ผมเลี้ยงลาบราดอร์ คุณต่อเล่า ลาบราดอร์ตัวแรกที่เขาได้มาเป็นทายาทอเมริกันชนอเมริกันสิงห์ชื่อ บาร์ตี้ ซึ่งทำให้คุณต่อประทับใจมาก จากเหตุการณ์ที่เจ้าบาร์ตี้คาบหนังสือพิมพ์ที่ตกอยู่ตรงรั้วหน้าบ้านมาให้ โดยที่เขาไม่ได้ฝึกฝนมาก่อน และหนังสือพิมพ์ก็ไม่เสียหายแต่อย่างใด เมื่อลองสั่งให้คาบแล้วให้เดิน



ตามก็เดิน เมื่อคุณต่อนั่งบาร์ตี้ก็วางหนังสือพิมพ์ลง แถบรอบขบวนคุณต่อให้เส้นสว่างลูกบอลเพื่อที่จะวิ่งไปคาบมาให้ ความสุขที่ได้เลี้ยงสุนัขของคุณต่อจึงเริ่มต้นขึ้น จนต่อมการเลี้ยงสุนัขก็สร้างความสนุก และท้าทายให้กับเขาอีก เมื่อเจ้าบาร์ตี้ถึงวัยผสมพันธุ์และให้ลูกน้อยมาเป็นเพื่อนเล่น คุณต่ออีกกลุ่ม ทำให้เขาอยากไว้ว่ารุ่นลูกหลานของเจ้าบาร์ตี้มันจะฉลาดแค่ไหน พร้อมกับมีโครงการที่สายงานตามต้องการได้เพียงไร เวลาผ่านไปลาบราดอร์ของคุณต่อก็เป็นที่ต้องทำต้องใจของญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงและคนรักสุนัขด้วยเช่นกัน ในนามของ บ้านสุนัข “พัฒนาการเฮาส์ ลาบราดอร์” ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 469 หมู่บ้านเมืองทอง 2 โครงการ 3 ซอยพัฒนาการ 53 เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โทร. (089) 027-2277 หรือ (086) 722-0332 www.pattana kaimhouse.com

"สมัยนั้นคนเลี้ยงลาบราดอร์น้อยมากแทบไม่มีใครได้ จึงมักจะมีปัญหาเรื่องการผสมพันธุ์มากที่สุด เลยต้องสั่งพ่อพันธุ์แม่เจ้าจากอเมริกาตัวเองเพื่อตัดปัญหา แต่เรายังยืนยันว่าตั้งแต่จุดเริ่มจนถึงทุกวันนี้ที่ไม่ใช่ฟาร์ม เพราะผมไม่ได้เลี้ยงสุนัขแบบระบบฟาร์ม ผมเลี้ยงแบบสมาชิกครอบครัวเป็นหลัก แม่จ้กถ่ายให้ แต่ไม่ได้ขายให้ทุกคน แต่ผมก็ยอมรับว่าหลังจากลาบราดอร์เกิดเยอะ นั่นเพราะว่าเป็นสุนัขที่ฉลาด หูตู่เรื่องสอนแล้วจำ แต่ต้องได้สายพันธุ์ที่ดี และดูแลง่ายในบ้านเรา เช่นไม่ยาว ไม่สั้น อยู่ได้ทั้งอากาศร้อนจัดและหนาวจัด จนผมยกให้เป็นหมาสะเทินน้ำสะเทินบก เพราะสิ่งที่ไม่เคยพบก็คือมันหนักที่ขอบ่ายน้ำ โดยที่เราไม่ต้องสอน ที่บ้านจึงมีสระว่ายน้ำสุนัขโดยเฉพาะ เมื่ออายุครบ 45 วัน จะนำไปปล่อยลงน้ำ เพื่อให้ชิน แต่ใช้เวลาไม่นานจะเริ่มว่ายน้ำแบบไม่พึ่งน้ำ หรือตะกุกตะกัก ถ้าเป็นคนชอบกิจกรรม สุนัขพันธุ์นี้เหมาะมาก"

คุณต่อ บอกเพิ่มเติมอีกว่า โดยลักษณะนิสัยของสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ เป็นสุนัขที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย มีความกระตือรือร้น ชอบเล่นกีฬาภายนอก และชอบเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถอยู่



นี้เองได้ในพื้นที่ที่แอมะควรร แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ การฝึกฝน สิ่งแวดล้อม และลักษณะนิสัยส่วนตัวของสุนัขด้วยเช่นกัน

ถ้าคุณได้สุนัขที่นิสัย จะรู้สึกได้เลยว่าอยู่กับเขาแล้วรู้เรื่อง สอนฟัง ไม่ทำสายข้าวของ สุนัขบางตัวถูกนำไปฝึกเป็นหมาที่เลี้ยงเด็ก เจ้าของไม่ฝึกถึงขนาดที่ว่า เด็กเล็กจะตกบันไดสุนัขจะเอาตัวไปกั้น หรือเดินไปเหยียบลิ้นไฟก็จะชน ไปฝึกจนถึงขนาดนั้น บางตัวเขาสุนัขเพียงเดือนเดียวก็ผ่านแล้ว แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ในขณะที่เดียวกันนี้อาจจะเจอสุนัขฝึกยาก สุนัขบางตัวอยู่กับผม บอกให้เขารูปร่างได้ แต่สุนัขถูกค้าบางคนบอกว่าพูดไม่ฟัง ทั้งที่เป็นพี่น้องต้องเลี้ยงกัน ฉะนั้น เราต้องดูพฤติกรรมในแต่ละวันด้วย แรกๆ สุนัขอาจยังไม่รู้คำสั่ง เราต้องค่อยๆ ฝึก แต่เรื่องโอเคของสุนัข

พิสูจน์ได้ว่า ทำไม่การนำทางต้องใช้สุนัข ลาบราดอร์เป็นเหล็ก สุนัขจับยาเสพติดก็ต้องใช้ลาบราดอร์ นั่นเพราะโอเคมีกลิ่นบอก

ด้วยความแสนรู้ เรียนรู้เร็วของสุนัข ลาบราดอร์นี่เอง ฟาร์มสุนัขในต่างประเทศหลายแห่งจึงเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสามารถด้านการใช้งานเป็นหลัก สามารถออกนอกคอกสวนรั้วคานกับเขาเปิดน้ำ โดยฟังคำสั่งด้วยเสียงนาฬิกา แตกต่างจาก ฟาร์มสุนัขส่วนใหญ่ที่เน้นพัฒนาสายพันธุ์ให้มีโครงสร้างสวยงามในระดับโชว์ แต่สุนัขที่นับเป็นสุดยอดที่แท้จริงสำหรับลาบราดอร์ก็คือสุนัขที่ชนะในตำแหน่งโชว์ และมีความสามารถในการใช้งานด้วย ซึ่งทำได้ยากยิ่ง

แต่ลาบราดอร์ที่ดีสำหรับคุณค่อนนั้น ขอเพียงสุนัขที่มีสุขภาพสมบูรณ์ โครงสร้างใกล้เคียงมาตรฐาน และมีความฉลาดแสนรู้



ตามสัญชาตญาณโดยเน้นที่สายพันธุ์เป็นหลัก ซึ่งแม้ว่าประสบการณ์ด้านการศึกษา และขยายพันธุ์สุนัขทำให้คุณ ต่อเป็นหนึ่งในบริษัทเคอร์รี่สุนัขของวงการ แต่

เราชอบบอกว่าตนเองเป็นเพียงคนรักสุนัขคนหนึ่งที่ต้องการพัฒนาสายพันธุ์สุนัขให้ดียิ่งขึ้น และมีความสุขในการเลี้ยงดูสุนัขรุ่นต่อๆ ไปอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด

วันนี้ใช้พ่อพันธุ์ตัวนี้ วันหน้าถอลองสลับพ่อแม่ มันมีอะไรหลายอย่างให้เรารอ ให้เราลุ้น แต่เราต้องใส่ใจ เชื่อมั่นว่าบางแห่งมีลูกสุนัขค้างอายุ 8-9 เดือน ยังขายไม่ได้ แต่ก็ไม่ต้องจ้องกันส่วนหนึ่งตั้งแต่หมกยังไม่ผสม โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 20,000 บาท ลูกค่าส่วนใหญ่เป็นคนรักสุนัขที่อยากมีตัวแรก และลูกค่าน่าที่อยากมีตัวต่อไป สุนัขของเหล่าประวัตินี้ทุกตัวตั้งรหัสไว้เป็นซีรีส์ ถ้าคอกเธอ ทุกตัวจะมีอักษรย่อหน้าทักที่ขนาดคอกก็ จะนำหน้าตัวบัพทั้งหมด โดยเราจะมีเพศคอกที่ติดไปให้ด้วย ผมจึงรู้สุนัขแต่ละตัวเป็นลูกใคร แล้วหลังจากนั้นจะไม่ตั้งชื่อใหม่หรือไม่ก็ได้ วิธีนี้จะทำให้ง่ายต่อการสืบประวัติพ่อแม่ให้สุนัข

ในการผสมพันธุ์สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ของพัฒนาการแฮร์รี่ คุณต้องบอกว่าโดยปกติแล้วรอบอึของสุนัขจะมา 2 ครั้ง ต่อปี หรือทุกๆ 8 เดือน ซึ่งหมายความว่าในรอบ 2 ปี สุนัขจะพร้อมผสมพันธุ์ประมาณ 3 ครั้ง แต่สุนัขของคุณต้องมีอึถึง 5 ครั้ง ต่อ 2 ปี ทุกตัว เนื่องจากมีการดูแลให้อาหารอย่างดี รวมถึงการออกกำลังกายอย่างเต็มที่ สุนัขจึงมีความสมบูรณ์สูง แต่หากสุนัขให้ลูก

แล้วคุณก็ต้องเว้นช่วงไป 1 ปี และปล่อยให้สุนัขผสมพันธุ์อีกครั้งในปีที่ 2 เพื่อเว้นช่วงให้สุนัขพักฟื้นร่างกายอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ในการผสมพันธุ์ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจับสุนัขผสมด้วย

บางคนบอกว่าหมาก็บ้านเป็นหมาไฮโซ เพราะเราดูแลทุกอย่าง ทั้งล้างเท้าเช็ด ทำความสะอาดทุกวัน แปรงฟัน มีกิจวัตรที่จัดให้สุนัขได้ออกกำลังกาย การสร้างที่อยู่ให้เขา เราก็จะดูตำแหน่งลม ว่าลมเข้าด้านไหน ออกด้านไหน เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนต่อขนมัน เพราะบางทีส่งเสียงตัวหนึ่งจะบับกันทั้งฝูง แต่ตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยโดนข้างบ้านต่อว่า เวลา 10 ปี ที่เลี้ยงมาด้วยหน้าที่การงาน เราไม่จำเป็นต้องเอาเงินจากการขายสุนัขมาใช้ เมื่อขายได้ผมจะบริหารจัดการให้สุนัขของ ผมเป็นค่าอาหาร การดูแลต่างๆ และบริจจาคให้กับสัตว์พิการ เพราะตัวสุนัขที่เกิดมามีข้อบกพร่อง ก็กินคืออุปสรรคก็ควรแบ่งค่าตัวบางส่วนไปช่วยเหลือเพื่อนที่พิการไม่มีโอกาสด้วย เป็นการดูแลรายได้ให้สุนัข

ถ้าวันเรื่องราคาของสุนัขที่สุลาบราดอร์ ณ ปัจจุบัน มีราคาแพงกว่าสุนัขอื่น ตั้งแต่ตัวละ 3,000-50,000 บาท คุณต้องบอกว่า ผู้ซื้อควรวีเคราะห์ให้ดี เพราะบางทีคุณภาพสุนัขไม่ถึงราคา เมื่อตื่นควรวินแ่งของราคาทีพอใจและดูคุณภาพที่มันถึง หากเลือกสุนัขที่ดีก็อยู่ได้ทน สุนัขส่วนใหญ่ที่มีการซื้อขายราคาถูกมักมีปัญหาเรื่องสุขภาพ และโรคพันธุกรรมแฝง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา มีรายจ่ายในการรักษาบ่อยครั้ง รวมแล้วอาจเป็นรายจ่ายที่มากกว่าค่าตัวสุนัขเสียอีก และขอฝากถึงวีรเคอร์รี่ที่มุ่งเรื่องธุรกิจเป็นหลัก แต่ละเลยเรื่องคุณค่าและคุณลักษณะของสุนัขว่า "วันหนึ่งถ้ามันสุนัขไปให้ลูกค้า แต่พ่อใดมันไม่ใช่อลาบราดอร์อย่างที่ถูกค้าอยากได้ ความรู้สึกที่ดีที่ซามิพ่อลาบราดอร์ มันก็จะถูกกลืนหายไปโดยที่เราไม่ทันได้นึกถึง"

ส่วนคนที่ต้องการเริ่มต้นเลี้ยงสุนัข คุณต้องแนะนำทั้งสติปัญญา อยากเลี้ยงสุนัขต้องถามตัวเองด้วยว่าอยากมีภาระหรือไม่ เพราะเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายค่าอาหารอย่างน้อย 3,000 บาท หากต้องการเลี้ยงด้วยอาหารชั้นดี มีเวลาให้อาหารสุนัข 2-3 มื้อต่อวัน ต้องจัดหาหมอน อาหารเสริม ทำวัคซีน คอยกักฉีดเห็บหมัด ฉีดยาป้องกันพยาธิ หนอนหัวใจและยาถ่ายพยาธิ

แม้ว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นจะน่ารัก น่าเลี้ยงขนาดไหน แต่ถ้าค่าคอกที่ได้ก็คือภาระที่หนักเกินไป...ก็ขอคิดและตัดสินใจของคุณ